

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสีงแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปีการศึกษา 2562	ผู้กำกับตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	มาตรการดำเนินงาน	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
4.1.1.1 จำนวนโครงการบูรณาด้านทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ร่วมกับ สักคม ชุมชน องค์กร	โครงการ	1	รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หัวหน้าสาขาวิชาที่มีหลักสูตร	หัวหน้าศิลปวัฒนธรรม	1) สร้างกิจกรรมหรือโครงการเพื่อการพัฒนาคนุชย์อย่างเป็นระบบตามหลักศาสนา 2) พัฒนาระบบการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมกับชุมชน 3) สร้างฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 4) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 5) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สัมพันธ์กับวัดและวัง	1) โครงการปฏิบัติธรรมสร้างคน พัฒนาตนสร้างธรรมะ 2) โครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 3) โครงการจัดทำฐานความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และการทำงานบำรุง 4) แผนงานการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5) โครงการสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า 6) โครงการปรับปรุงแบบองค์กรและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ตามชั้นปี - ให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการวิจัยนักศึกษา - ให้มีการวิเคราะห์ และส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ตามชั้นปี - ให้มี Seminar Series ที่สอดคล้องกับ 21st Century Skills และสอดคล้องตามชั้นปี - ให้มี Division of Parent and Family Relations ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ปกครอง เป็นสื่อกลางของ มทร.พระนคร กับผู้ปกครอง - ให้มี Web Portal เพื่องานในมหาวิทยาลัย 7) โครงการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านกิจกรรมนักศึกษา ที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานกลางและคณะ/สำนัก/สถาบัน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปีการศึกษา 2562	ผู้กำกับตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	มาตรการดำเนินงาน	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
4.1.1.2 จำนวนผลงานด้านการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมที่เผยแพร่บนสื่อ เทคโนโลยี	ผลงาน	2	รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หัวหน้าสาขาวิชาทั้ง 5 สาขา	หัวหน้าศิลปวัฒนธรรม	1) ส่งเสริมการนำนวัตกรรมด้านประหยัด พลังงาน และพลังงานทดแทนมาใช้ ภายในมหาวิทยาลัย 2) รมรงค์ให้บุคลากร นักศึกษา อาจารย์ มีจิตสำนึกด้านการประหยัดและอนุรักษ์ พลังงาน	1) โครงการถ่ายทอดค่านิยมองค์กร 2) โครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่คณะ เชี่ยวชาญกับการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 3) โครงการจัดเวทีเสวนาเชิงบุคคลที่ได้รับรางวัลและ ทำชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย/เป็นคนต้นแบบของสังคม
4.2.1.1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการ Green University	ร้อยละ	80	รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ หัวหน้าสาขาวิชาที่มีหลักสูตร	หัวหน้าอาคารสถานที่	1) พัฒนาระบบการจัดการขยะเชิง อุตสาหกรรม 2) สนับสนุนการวางแผนกำจัดขยะด้วย เทคนิค 3Rs และนำไปปฏิบัติอย่าง ต่อเนื่อง 3) สร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการกาก อุตสาหกรรมแบบครบวงจร	1) โครงการ Green University เช่น โครงการ อนุรักษ์พลังงาน